

Số: /SNN&PTNT-TT&BVTV

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v báo cáo kết quả Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch - trách nhiệm - bền vững.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Công văn số 16846/UBND-NN, ngày 07/11/2023 về việc giao tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch - trách nhiệm - bền vững. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tham dự họp trực tuyến và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả hội nghị như sau:

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức từ 13h30 ngày 10/11/2023. Hội nghị được tổ chức bằng hai hình thức: (1) Trực tiếp tại Phòng họp Golden, tầng 3, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội và trực tuyến với các thành phần tham dự là Lãnh đạo Bộ, Đại diện các Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ và một số các Bộ, ngành liên quan, các Đại sứ quán có hợp tác nông nghiệp với Bộ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan có liên quan tại Hà Nội và (2) Trực tuyến đến 63 tỉnh thành, các đối tác và doanh nghiệp quốc tế và trong nước, các Hiệp hội ngành hàng và tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí ngoài Hà Nội và không có điều kiện tham gia trực tiếp.

Chủ trì hội nghị: Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tiến sĩ Remi Nono Womdim - Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (FAO) đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo những nội dung chính trong Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030. Ý kiến tham gia của đại diện các bộ Y tế, Công thương; Liên minh Bioversity & CIAT

tại Việt Nam, Viện Dinh dưỡng quốc gia, Viện Cơ điện NN và Công nghệ sau thu hoạch, Đại diện của FAO/UNDP, ...

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận: Các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến online đã tập trung thảo luận các nội dung chính, trong tâm nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững; trao đổi, tham vấn về việc thành lập “Đối tác hệ thống thực phẩm” và các Tổ công tác kỹ thuật; chia sẻ, giới thiệu hoạt động của các đối tác tiềm năng trong thực hiện Kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm.

Kết luận hội nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Những thành tựu và kết quả hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam trong những năm qua, những khó khăn thách thức hiện nay; đồng thời đề nghị các địa phương xây dựng Kế hoạch hành động hệ thống lương thực thực phẩm của địa phương và chủ động triển khai thực hiện; đối với các tổ chức quốc tế đề nghị quan tâm phối hợp, ủng hộ với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch - trách nhiệm - bền vững.

Trên đây là kết quả Hội nghị. Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Việt Chơn